



## ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๔)

ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๔) จำนวน ๔ ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังรายละเอียดบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ)

อนึ่ง กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๔ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตั้งแต่ต้น

จากการที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๔ จึงเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ้นไป หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดลดน้อยลงอยู่ในภาวะที่สามารถดำเนินการประเมินได้ กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๔ จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิทำการประเมินทราบก่อนวันทำการประเมินไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารการสอบแข่งขันฯ ได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร <http://www.rd.go.th> หรือ <https://tax.thajobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล)

สรรพากรภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ในการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
(สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๔)  
ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

จำนวน ๔ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๕๖๑๐๔๐๐๐๑	นางสาวกรรณิการ์ เสือเขียว	
๒	๕๖๑๐๔๐๐๐๒	นางสาวณฤทัย โพธิมาต	
๓	๕๖๑๐๔๐๐๐๓	นายภูติศ วัฒนสินธุ์	
๔	๕๖๑๐๔๐๐๐๔	นายเจษฎากร ปัตตาลาคะ	